
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG BIỂN SƠN HẢI – MŨI DINH
(tour độc quyền)

(Khởi hành thứ sáu về chủ nhật hàng tuần)



Khi mà các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... đã trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán, thì trong khuôn khổ chương trình này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý du khách về một vùng đất đầy tiềm năng về du lịch, một vùng đất hoang sơ, một vùng đất đầy Năng và Gió nhưng đẹp đến nao lòng một vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm-pa hòa quyện cùng những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như một báu vật mà mẹ thiên nhiên ưu ái dành tặng cho người dân Ninh Thuận, tất cả đang sẵn sàng chờ đợi quý khách tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm. Hơn tất cả, chúng tôi tin tưởng quý khách sẽ có một chuyến du lịch thật ưng ý và hài lòng với các dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp.

Khám phá, trải nghiệm và thử thách

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đêm thứ sáu: TP HCM - PHAN RANG – SƠN HẢI MŨI DINH

22h00: Xe và HDV Năng và Gió đón khách tại nhà văn hóa Thanh Niên và Cung Văn Hóa Lao Động quận 3 và khởi hành đi Phan Rang. Đoàn nghỉ đêm trên xe.

Ngày thứ bảy: KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG BIỂN SƠN HẢI MŨI DINH



05h30: Xe về đến khu vực Sơn Hải Mũi Dinh, đoàn di chuyển sang xe địa hình check in khu du lịch Năng và Gió, ngắm bình minh tuyệt đẹp và tự do nghỉ ngơi.

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng với **Cháo Hàu Sơn Hải**, tự do tắm biển tại Bãi Vũng, một trong những bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận hiện nay. Đoàn sẽ được HDV hướng dẫn cách **lặn ngắm san hô, nhum và cá, vui chơi trên bãi tắm Nhà Thiếc** thưởng thức **bar rượu nổi** với Trái cây và rượu vang nho, **thuyền cano bơm hơi, các phao chuyên dụng...**



11h30: Đoàn về lại KDL Năng và Gió dùng buffet với **12 loại hải sản tươi ngon như Ốc, Sò, Nhum, Mực, Cá và đặc biệt Tôm Hùm.**



Sau giờ cơm trưa, đoàn tự do nghỉ ngơi và thư giãn với võng và ghế dài tại KDL.

15h00: Đoàn khởi hành khám phá khu “ **Vườn Thượng Uyển** ” dưới chân **Mũi Điện**. Một hành trình sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc khó tưởng về những cảnh đẹp nơi đây: **thử thách leo núi, khám phá Đá Trời Đánh, Đá Vợ Chồng liền khối lớn nhất Việt Nam, đá Phật, đá Đồng Hồ, khám phá những khu nhân rừng, cam đường, vú bò mọc hoang và nhiều bất tận, tìm hiểu loài hoa độc nhất vô nhị mang tên Tulip Rừng và vẻ đẹp của những bãi đá nhìn từ trên cao...** Đây đang được xem là điểm đến hấp dẫn nhất Ninh Thuận hiện nay.



18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng với các món hải sản địa phương

20h00: Đoàn tập trung sinh hoạt lửa trại, chơi các trò chơi tập thể, tham gia chương trình Karaoke

22h00: Đoàn về lại TP. Phan Rang Tháp Chàm nhận Phòng khách sạn và Tự do nghỉ ngơi

Ngày chủ nhật: CHINH PHỤC CUNG ĐƯỜNG TREKKING ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

07h00: Đoàn tập trung dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn.

08h00: Đoàn trả Phòng khách sạn, đi tham quan mua sắm tại Chợ Cá Dư Khánh, tham quan Vườn Nho và bắt đầu về lại TP. HCM. Trên đường về, Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng 19-04 tại TP. Phan Thiết.



Dự kiến 18h00 Đoàn về đến TP HCM, xe đưa đoàn về lại điểm đón. Chia tay và kết thúc chương trình.